

Số: 67 /KH-CT

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2018

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Đề án

**“Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”**

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN Số: 5017  
ngày: 10/11

Chuyển: tỉnh về kết

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

### I. Mục tiêu, yêu cầu của việc triển khai đề án

#### 1. Mục tiêu

- Tăng cường phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thu thuế, phí đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các luật có liên quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, cũng như tạo sự bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế nói chung và thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường nói riêng đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai đồng bộ kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (gọi tắt là Đề án 2366).

#### 2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung của Đề án, nhiệm vụ cụ thể được phân công cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm thực hiện đúng nội dung, mục tiêu đề án.

- Bảo đảm sự tham gia phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các luật có liên quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản phải thu vào NSNN.

## **II. Nội dung triển khai thực hiện:**

### **a. Nội dung trọng tâm**

1. Tăng cường các biện pháp trong quản lý khai thác khoáng sản, rà soát đối chiếu để xác định những tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa đăng ký, kê khai nộp thuế để đưa vào quản lý thuế; thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn để kịp thời phát hiện những trường hợp thực tế có hoạt động khai thác khoáng sản, đối chiếu với kết quả quản lý của ngành thuế và TNMT để phối hợp quản lý và xử lý vi phạm.

2. Chống thất thu về sản lượng khoáng sản khai thác và giá tính thuế tài nguyên.

3. Phối hợp quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ; cơ quan quản lý nhà nước khi chỉ định khu vực khai thác đất phục vụ san lấp, xây dựng công trình trên địa bàn cần thực hiện việc xác định và yêu cầu đơn vị khai thác nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

4. Tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển tài nguyên khoáng sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, kê khai nộp thuế, hóa đơn chứng từ.

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước để tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát và xử lý các trường hợp khai thác trái phép, gian lận trong kê khai nộp thuế.

### **b. Địa điểm triển khai thực hiện**

1. Tại cơ quan thuế các cấp và các Sở, ngành liên quan tại đề án

2. Các đoàn chống thất thu trên khâu lưu thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm (quốc lộ, tỉnh lộ...)

3. Tại địa điểm khai thác, tập kết tài nguyên khoáng sản.

### **c. Thời gian thực hiện**

- Bắt đầu từ Quý 4 năm 2018; Năm 2019 và những năm tiếp theo

## **III. Nhiệm vụ của các Sở, ngành**

### **1. Cơ quan thuế**

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, nội dung triển khai của đề; lắng nghe và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Chủ động tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền của UBND) về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Tập trung nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu đối với lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện tốt việc kê khai, quyết toán nộp các loại thuế, phí, tiền cấp quyền theo quy định, chống thất thu ngân sách.

Xây dựng đề cương kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; biện pháp tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt hiệu quả.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời tham mưu những biện pháp, giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp báo cáo việc triển khai đề án của các Sở, ngành liên quan định kỳ báo cáo về BCD.

## **2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát kết quả triển khai thực hiện của các phòng, ban chức năng và UBND cấp xã triển khai đồng bộ có hiệu quả các nội dung được phân công tại đề án.

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, khai thác không đúng vị trí được cấp phép, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai đề án, làm đầu mối để tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn phụ trách. Định kỳ ngày thứ 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả thực hiện về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 01-KHTK đính kèm).

## **3. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát đối với các tổ chức hoạt động khoáng sản; Xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các tổ chức sai phạm. cung cấp thông tin từ trạm cân và camera (dữ liệu kết nối với doanh nghiệp) khi có đề nghị phối hợp của cơ quan thuế.

Chủ trì tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát đối với các tổ chức hoạt động khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị.

Định kỳ hàng quý cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về cấp giấy phép khai thác, điều chỉnh bổ sung, cấp lại giấy phép, chuyển nhượng quyền khai thác và đóng cửa mỏ khai thác tài nguyên của các tổ chức, cá nhân để cơ quan thuế theo dõi quản lý thuế, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

Có trách nhiệm đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại cơ quan tài nguyên và môi trường; Trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan Tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị.

Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; quản lý chặt chẽ, giám sát kịp thời các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác, khai thác không đúng thời gian cấp phép, các thủ tục và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi đóng cửa mỏ khoáng sản, gia hạn thời gian khai thác. Khi tiếp nhận thông tin về tình hình nộp thuế và chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân do cơ quan thuế chuyển đến, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm về nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Khoáng sản.

Tiếp nhận hồ sơ và cấp quyền khai thác đất san lấp công trình khi nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân khai thác.

Định kỳ vào ngày 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 02a-KHTK, mẫu số 02a-KHTK đính kèm).

#### **4. Sở Công thương**

Cung cấp thông tin về các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khối lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng hàng năm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản báo cáo theo quy định để cơ quan thuế đối chiếu với sản lượng kê khai quyết toán thuế tài nguyên hoặc khi có đề nghị phối hợp của cơ quan thuế.

Chủ trì, phối hợp xây dựng, ban hành bộ định mức đào phá bằng nổ mìn tính cho  $1m^3$  đá nguyên khai theo hướng dẫn tại Khoản 7 Chương VI Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Định kỳ vào ngày 01 tháng 02 hàng năm cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng vật liệu nổ. Trong năm nếu có biến động số lượng tổ chức, cá nhân được cấp phép thì kịp thời báo cáo danh sách điều chỉnh về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 03-KHTK đính kèm).

#### **5. Công an tỉnh**

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, kịp thời cung cấp thông tin các trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép qua kiểm tra phát hiện cho Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm kết hợp kiểm tra việc chấp hành an toàn giao thông đường bộ với kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối

với vận chuyển tài nguyên khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, của địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản.

Phối hợp điều tra, xác minh hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản do cơ quan thuế cung cấp theo quy chế phối hợp số 1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Chỉ đạo phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) định kỳ 6 tháng một lần cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép vận chuyển vật liệu nổ (lượng vật liệu nổ vận chuyển) về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 04-KHTK đính kèm).

#### **6. Cục Quản lý thị trường**

Chỉ trì phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đắk Lắk (gọi là Đoàn 389 của tỉnh) và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra hóa đơn chứng từ đối với vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Chỉ đạo các đội Quản lý thị trường phối hợp với đoàn kiểm tra trên khâu lưu thông của các huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với vận chuyển tài nguyên khoáng sản.

Định kỳ vào ngày 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 05-KHTK đính kèm).

#### **7. Sở Tài chính**

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh giá trong trường hợp giá thực tế có biến động tăng từ 20% so với bảng giá đã ban hành trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế. Trường hợp giá cần điều chỉnh cao hơn khung giá quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC thì Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế, Sở TNMT báo cáo đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính trước khi ban hành quyết định điều chỉnh

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư bố trí vốn đối với các công trình, dự án xây dựng có phần việc liên quan đến khối lượng đất san lấp công trình.

#### **8. Sở Giao thông vận tải**

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với tài nguyên khoáng sản vận chuyển trên đường. Nếu phát hiện hành vi vi phạm thì thông báo cho cơ quan thuế địa phương tiếp nhận xử lý.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tàu thuyền khai thác, vận chuyển cát phải đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định, đối với các phương tiện khai thác nếu chưa có đăng ký, đăng kiểm thì phải đăng ký số tàu có ghi tên đơn

vị và đăng ký số hiệu để có thể kiểm tra được phương tiện và chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trong quá trình hoạt động khai thác và vận chuyển cát; giám sát các phương tiện khai thác cát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác cát vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy và các vi phạm pháp luật khác.

Hướng dẫn, kiểm tra việc gắn thiết bị giám sát hành trình đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (bao gồm vận tải tài nguyên khoáng sản)

Định kỳ vào ngày 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 06-KHTK đính kèm).

### **9. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đối với khoản thuế tài nguyên và phí Bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng có phần việc liên quan đến khối lượng đất san lấp công trình.

Định kỳ vào ngày 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả thực hiện trong quý về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 07-KHTK đính kèm).

### **10. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án**

Trong quá trình phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình thẩm định dự án và trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng chủ động phối hợp với Sở, ngành liên quan bố trí vốn để thanh toán khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với các dự án, công trình có phần việc liên quan đến khối lượng đất san lấp công trình.

### **11. Sở Thông tin và Truyền thông**

Tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, trong đó có Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhằm giúp Các đơn vị khai thác tài nguyên đá, cát, sét nắm bắt kịp thời các chính sách thuế, phí mới được ban hành.

Phối hợp với lực lượng chức năng, kịp thời đưa tin bài công khai các doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản (hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn) mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý.

Định kỳ vào ngày 30 của quý tiếp theo báo cáo kết quả đưa tin, bài, phóng sự về phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh (theo mẫu số 08-KHTK đính kèm).

### **12. Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản**

Chịu trách nhiệm về việc kê khai sản lượng tính thuế, phí tài nguyên đã khai thác, xuất hóa đơn kê khai nộp các loại tiền thuế đầy đủ đúng quy định của pháp luật;

Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Định kỳ trước ngày 01 tháng 02 hàng năm tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý) theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

### III. Tổ chức thực hiện

Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2018 với phạm vi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, các bộ phận chức năng thuộc cơ quan thuế căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Đề án 2366 và kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện.

Để có thông tin báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN của tỉnh theo định kỳ, Cục Thuế đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện Đề án và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bằng tệp dữ liệu qua địa chỉ hộp thư điện tử [lvsuu.dla@gdt.gov.vn](mailto:lvsuu.dla@gdt.gov.vn) về Cục Thuế trước **ngày 10 của quý tiếp theo** để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, Cục Thuế đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện. / *vlk*

#### *Nơi nhận*

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trưởng Ban chỉ đạo 1098 (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Sở TN&MT; Công thương, Tài chính, Công an tỉnh; GTVT; KH&ĐT, TT&Truyền thông (phối hợp thực hiện);
- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp thực hiện);
- Các Chi cục Thuế, các Phòng thuộc Cục Thuế (t/h);
- Lưu: VT, P.TTr.



**Bùi Văn Chuẩn**

**BÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN  
QUÝ...NĂM...**

(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Nội dung công việc triển khai	Kết quả triển khai trong quý (lượt)	Kết quả		Kết quả khác	Ghi chú
			Phát hiện sai phạm	Không phát hiện sai phạm		
1	Chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật					
2	Chỉ đạo UBND xã trên địa bàn phối hợp kiểm tra, giám sát phát hiện sai phạm					
3	Kết quả kiểm tra hóa đơn, chứng từ của tài nguyên, khoáng sản do đoàn kiểm tra trên khâu lưu thông thuộc địa bàn quản lý.					
4	Chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, các khu vực (bến bãi) tập kết khoáng sản;					
5	Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác đất san lấp công trình khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt					
6	...					

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20...  
Chủ tịch





**BIỂU TỔNG HỢP CẤP PHÉP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN  
QUÝ...NĂM...**

(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Khu vực cấp phép khai thác	Địa chỉ bãi tập kết tài nguyên	Giấy phép khai thác khoáng sản					Ghi chú	
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ			Số	Ngày	Cơ quan cấp	Loại khoáng sản	Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm		Trữ lượng

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20...  
Thủ trưởng đơn vị



**BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN  
NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Khu vực cấp phép khai thác	Giấy phép khai thác khoáng sản			Sản lượng khai thác báo cáo của đơn vị	Sản lượng khai thác theo xác định của Sở Tài nguyên	Chênh lệch	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ		Số, ngày	Loại khoáng sản	Trữ lượng (theo năm)				

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng năm, chậm nhất ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 20...  
Thủ trưởng đơn vị

**BIỂU TỔNG HỢP LƯỢNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN**  
**NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Khu vực cấp phép nổ	Lượng sử dụng VLN được cấp phép (Kg)			Tổng cộng	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ		Thuốc nổ 1	....	Thuốc nổ (n)		

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng năm, chậm nhất ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 20...  
 Thủ trưởng đơn vị



**BIỂU TỔNG HỢP CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN**

Thời kỳ: Từ tháng... đến tháng ... năm...

(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Khu vực cấp phép nổ	Lượng vận chuyển VLN được cấp phép (Kg)			Tổng cộng	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ		Thuốc nổ 1	....	Thuốc nổ (n)		

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ 06 tháng.



Người Lập

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20...  
Thủ trưởng đơn vị

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI VẬN CHUYỂN TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN**  
**QUÝ...NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Số lần được kiểm tra	Kết quả		Kết quả xử lý vi phạm hành chính (VNĐ)	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ		Có sai phạm	Không sai phạm		
1	Công ty TNHH A			3	2	1	1.000.000	
2	Nguyễn văn B			5	0	5	không vi phạm	
...	...			...	...	...	...	

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 20...  
 Cục trưởng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHỐI HỢP KIỂM TRA HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI VẬN CHUYÊN TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN QUÝ...NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Số lần được kiểm tra	Kết quả		Số vụ việc chuyển cơ quan thuế xử lý	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ		Có sai phạm	Không sai phạm		
1	Công ty TNHH A							
2	Nguyễn văn B							
...	...							

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày    tháng    năm 20...  
Giám đốc

**BÁO CÁO CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỢC BỔ TRÍ VỐN ĐỐI VỚI ĐẤT SAN LẤP  
QUÝ...NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

Đơn vị tính: VND

STT	Thông tin về tổ chức, cá nhân			Nguồn vốn bố trí		Tổng	Ghi chú
	Tên tổ chức, cá nhân	Mã số thuế	Địa chỉ xây dựng	Giá trị đất san lấp	Giá trị khác		
1	Công ty TNHH A						
	- Công trình dự án...B						
	- Công trình dự án...C						
	....						
2	Công ty TNHH B						
	- Công trình dự án...H						
	- Công trình dự án...K						
	....						
3	....						

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20...

Giám đốc

**BÁO KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN  
QUÝ...NĂM...**

*(Báo cáo kèm theo kế hoạch triển khai đề án 2366/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

STT	Nội dung công việc triển khai	Kết quả đưa tin... (lượt)	Trên phương tiện		Ghi chú
			...	...	
1	Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.				
	<i>Bài</i>				
	<i>Tin</i>				
	<i>Phóng sự</i>				
2	Công khai các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.				
	<i>Bài</i>				
	<i>Tin</i>				
	<i>Phóng sự</i>				
3	Công khai các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.				
	<i>Bài</i>				
	<i>Tin</i>				
	<i>Phóng sự</i>				
4	Công khai các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản vi phạm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý.				
	<i>Bài</i>				
	<i>Tin</i>				
	<i>Phóng sự</i>				
5	...				

Ghi chú:

- + Loại khoáng sản gồm: (Cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá khai thác, chế biến dùng để ốp lát; Đất khai thác làm gạch; Đất san lấp công trình).
- + Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng quý, chậm nhất ngày 30 của quý sau.

Người Lập

Đắk Lắk, ngày tháng năm 20...

Giám đốc

